

\*\*\*  
Số: 538 - CV/TĐTN-BTG

Quảng Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2019

"V/v định hướng dư luận  
trong đoàn viên, thanh thiếu niên "

**Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.**

Căn cứ Công văn số 2489 CV/TWĐTN-BTG, ngày 03/04/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn "Về việc định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên trước các sự việc, hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong xã hội"; BTV Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các cấp bộ Đoàn tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu niên đối với các sự việc, hiện tượng tiêu cực. Quán triệt tất cả cán bộ, đoàn viên tuyên truyền, vận động thanh niên không tham gia bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video trên các trang mạng xã hội (facebook, youtube,...) có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, cổ vũ lối sống phóng túng, coi thường pháp luật. Không có những hành động cố sù các cá nhân có biểu hiện tiêu cực, có hành động chưa đúng, lệch chuẩn chung với những quy tắc, ứng xử thông thường của xã hội, trái với đạo lý, thuần phong mỹ tục, đạo lý của dân tộc Việt Nam, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng và làm xấu đi hình ảnh thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Quảng Nam nói riêng. Khi cần thiết có biện pháp đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền đặc biệt là truyền thông trên báo chí và mạng xã hội về vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và giá trị, ý nghĩa của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong việc giáo dục, định hướng, tạo dựng môi trường rèn luyện, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

3. Các cấp bộ Đoàn tăng cường triển khai cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội và cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới"; tiếp tục đẩy mạnh và triển khai tốt cuộc thi "Khoảnh khắc tình nguyện", kết hợp cùng các phong trào hành động cách mạng để thu hút, đoàn kết tập hợp thanh thiếu niên, qua đó giáo dục định hướng cho thanh thiếu niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực học tập, rèn luyện và hướng tới các giá trị chân thiện mỹ, lối sống lành mạnh, tích cực.

Trên đây là Công văn định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên trước các sự việc, hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; Ban TG (25B).

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Xuân Đức**